

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายศุภชัย ชำนาญสิงห์	ประธานสภา อบต.	-ลา-
๒	นายวัลลพ พิมพิสาร	รองประธานสภา อบต.	วัลลพ
๓	นายวิวัฒน์ นามโคตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	วิวัฒน์
๔	นายมานพ รุ่งเรืองกิจกุล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	มานพ
๕	นายบุญลือ ย้ายถิ่น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	บุญลือ
๖	นายสาคร ชิดขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สาคร
๗	น.ส.ศันสนีย์ กั๊กกลางดอน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ศันสนีย์
๘	นายคำนาย อุ่นโคตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	คำนาย
๙	นายเดโช ขวางกระโทก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	เดโช
๑๐	นายรัชพล แก้วพวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	รัชพล
๑๑	นายอุดมทรัพย์ ทิพย์อักษร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	-ลา-
๑๒	นายสุเมธ ศรีพุด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	สุเมธ
๑๓	นายพิษณุกาญจน์ ชำนาญสิงห์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	พิษณุกาญจน์
๑๔	นายสุรียา เรืองสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	สุรียา
๑๕	นายทวีศักดิ์ สุขแสนสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	ทวีศักดิ์
๑๖	นายอภิวัฒน์ เคนวิเศษ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	อภิวัฒน์
๑๗	นายมนตรี สติรานวัฒน์	เลขานุการสภา อบต.	มนตรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกรานต์ เขตจันทิก	นายก อบต.	กรานต์
๒	นายอำนาจ กุ่มขุนทด	รองนายก อบต.	อำนาจ
๓	นายจุฬากร เพ็ญแข	รองนายก อบต.	จุฬากร
๔	นางดวงแข บรรจงปรุ	เลขานายก อบต.	ดวงแข

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้นับองค์ประชุมครบแล้ว
จึงขอเชิญประธานเปิดประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

น.ส.ศันสนีย์ กั้นกลางดอน

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

นายจุฬากร เพ็ญแข
(รองนายก อบต.)

เรื่องที่รองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับทราบครับ”

เรียนท่านรองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ทุกท่าน ดิฉัน น.ส.ศันสนีย์ กั้นกลางดอน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจให้ทราบดังนี้ ไม่มีส่วนใดหรือข้อความใด หน้าที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและคณะกรรมการขอรับรองรายงานการประชุม”

“มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติประชุมรับรองด้วยครับโปรดยกมือ”

- รับรอง

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตามมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕

กระผมขอให้ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รับทราบครับ

เรียนท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รับทราบครับ

ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ที่ผ่านมาดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้างและบำรุงซ่อมแซมรักษาถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและเกิดความปลอดภัย สร้างและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี คลอบคลุมและทั่วถึง ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ สร้างและบำรุงระบบเสี้ยงไร้สายและหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำเดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๐๐๙,๐๐๐ บาท

๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการตำบล รวมถึงการเตรียมหาเครื่องมืออุปกรณ์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งค่าวัสดุรายหัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้อุดหนุนให้ รวมทั้งโครงการจัดกรรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่ สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งอุดหนุนโครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในตำบล ส่งเสริมการเล่นกีฬาในตำบล รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓๒,๒๕๒,๙๒๒.๐๙ บาท

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที อาทิเช่น โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการช่วยเหลือชุมชน และยังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลสำคัญ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๓,๗๒๐ บาท

๔. ด้านการส่งเสริม การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว

ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการปลูกต้นไม้สองฝั่งถนน และปลูกดอกไม้ตามฤดูกาล เพื่อเป็นการเชิญชวนและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวอันได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายในตำบล เช่น หุ่นดอกไม้กระเจียว สุดแผ่นดิน ป่าหินงาม น้ำตกเทพพนา น้ำตกเทพประทาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอีกมากมาย ให้เป็นที่รู้จัก และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมาก

ขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านในตำบลก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๒๙๙,๕๒๐ บาท

๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ดูแลรักษา หวงแหน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นตำบลน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท

๖. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยนำหลักพุทธศาสนาและหลักธรรมเป็นแนวทางให้ประชาชนดำเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดสานต่อถึงชนรุ่นหลัง เช่น ประเพณีวันผู้สูงอายุ และประเพณีวันลอยกระทง รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓๕๕,๐๗๕ บาท

๗.ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการ้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ให้มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาติดตามและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รวมถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ให้มีความเหมาะสมและรองรับการปฏิบัติราชการ รองรับบริการประชาชน เป็นสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตำบลบ้านไร่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓๗,๖๐๓,๔๓๙.๐๔ บาท

และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ก่อกำหนดผูกพันไว้แล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวน ๒,๔๐๙,๐๐๐ บาท

และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๑๗๔,๕๐๐ บาท (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เสนอสภาฯครับ)

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รับทราบครับ

รับทราบ

นายวัลลพ พิมพิสาร

(รองประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)
นางลัดดาวัลย์ ทองแดง
(นักวิเคราะห์ฯ)

๔.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กระผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้นเรียนท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านคะ ขออนุญาตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รับทราบคะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ณวันนี้นี้อบต.บ้านไร่ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปีซึ่งอบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗๓๖ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗๘ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน จำนวน ๒๒ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓๙ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๑๕ โครงการ

จำนวน ๑,๐๐๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๙,๕๙๗,๐๘๕ บาท

และผู้บริหารอบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๘๑๕,๒๖๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๘ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๘ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน จำนวน ๑๒ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๒ โครงการ

และอบต.บ้านไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๗๓๖,๕๓๓ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๓๙๐,๕๓๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๐ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน จำนวน ๒ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน - โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๑ โครงการ

(รายละเอียดอยู่ในเล่มอยู่ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกแล้วนั้น)

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ใช้
แบบติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มีโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๑,๐๐๓ โครงการ
งบประมาณ ๔๖๙,๕๕๗,๐๘๕ บาท อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙ และดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๙ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รับทราบครับ

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ

๔.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด
เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม
สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันนี้นี้ครับ

นายมนตรี สติรานวัฒน์
(เลขานุการสภาฯ)

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้วนะครับ

(ตามเอกสารแนบ)

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ว่ามีความถูกต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ผมใช้เวลาดูรายละเอียด ๑๕ นาทีนะครับ

(เมื่อครบ ๑๕ นาที)

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

“มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ หรือจะแก้ไขอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง

๔.๒ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดำเนินการโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

ครับสำหรับวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๕ รายการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือจากกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ มส ๑๖๐๒.๔๒/๑๔๒๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความว่า ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยกรมป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) นั้น กองการอนุญาตกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบการดำเนินการและผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตตามที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ โดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) ได้รับรายงานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ/เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิจำนวน ๕ รายการดังนี้

๑. สายทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านบ้านไร่ หมู่ที่ ๑

๑.๑ สายทางแยกบ้านลุ่มหมอย-โนนสวรรค์เก่า

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๕-๐๐๙

๑.๒ สายทาง คุ่มดง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๕-๐๒๔

๒. สายทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ ๖

๒.๑ ทางแยกวัดวังอ้ายคง-ประดู่งาม

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๕-๐๐๕

๓. สายทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านลำปอแดง หมู่ที่ ๑๓

๓.๑ สายทางทางเข้าฝายยางเกาะ

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๕-๐๒๑

๔. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๕. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตซึ่งวันนี้ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บ้านนั้นตั้งอยู่ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ให้มีมติเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ โดยการยกมือครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง เป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ทำการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ /เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ

อนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณีต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

นายอภิวัฒน์ เคนวิเศษ

นายสุเมธ สีพุด

นายวัลลพ พิมพิสาร
(รองประธานสภาฯ)

นายเดโช ขวางกระโทก

นายสาคร ชิตขุนทด

นายสุริยา เรืองสุวรรณ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ

กระผมนายอภิวัฒน์ เคนวิเศษ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๖ กระผมขอหารือเลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแม่บ้านตำบลยาเสพติด และกฎกติการ่วมกันครับ

กระผมนายสุเมธ สีพุด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ กระผมขอแจ้งไปยังคณะผู้บริหารได้รับทราบเรื่องการดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังไม่ได้มาตรฐานครับ และขอความอนุเคราะห์เสาปูนเป็นหลักเขตที่สาธารณะ

กระผมก็ขอฝากให้คณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือเรื่องการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแม่บ้านตำบลยาเสพติด และกฎกติกาในการแข่งขันกีฬาครับ

“เสนอปิดประชุม”

“รับรอง”

“รับรอง”

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัลลพ พิมพิสาร)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายอุดมทรัพย์ ทิพย์อักษร)

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)

(นายสาคร ชิตขุนทด)

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *รัชพล* กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรัชพล แก้วพวง)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ) *ศันสนีย์* กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศันสนีย์ ก้นกลางดอน)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) *วิมล* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิมล พิมพิสาร)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่